



ประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของสำนักงานตลาด  
กรุงเทพมหานครในตำแหน่งนิติกร เป็นการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครในตำแหน่งนิติกร เป็นการ  
ทั่วไป และได้มีคำสั่งสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  
ในตำแหน่งนิติกร เป็นการทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็น  
พนักงานชั่วคราวของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
บุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานชั่วคราวของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครในตำแหน่งนิติกรเป็นการทั่วไป ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

นางสาวบัวทิพย์ รอเสนา	ลำดับที่ ๑
นางสาวปพิชญา อัญชลีพงศ์	ลำดับที่ ๒
นางสาวศศิธร หนูแก้ว	ลำดับที่ ๓
นางสาวพรนภา หนูแก้ว	ลำดับที่ ๔

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่  
เวลา ๐๙.๓๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  
(โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ) หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

๒. ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ทราบว่า

๒.๑ ผู้ที่มีเหตุไม่อาจรับภาระจ้างและแต่งตั้งภายในเวลาที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร  
กำหนด เนื่องจากอยู่ในระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่  
ในลำดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ แต่ถ้าผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย และ  
ถ้าประสงค์จะเข้ารับภาระจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่คัดเลือกได้ ถ้าบัญชีคัดเลือกได้นั้นยังไม่ยกเลิก  
ให้กำหนดให้ผู้นั้นกลับมาอยู่ในลำดับที่เดิมในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้

๒.๒ หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ  
รับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และหากไม่มา  
รับหนังสือตรวจสอบความประพฤติและพิมพ์ลายนิ้วมือตามวัน เวลา ที่กำหนด และพบประวัติคดีอาชญากรรม  
และผลของคดียังไม่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ก็จะไม่มสิทธิได้รับการบรรจุและ  
แต่งตั้งให้เข้าทำงานในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภพิพัฒน์ บัลลาลังก์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร